

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
tại phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2024

Ngày 25/4/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy họp theo Quy chế làm việc của Huyện ủy; sau khi nghe nội dung các báo cáo, tờ trình và ý kiến thảo luận, đề xuất của đại biểu tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất Kết luận:

1. Về tiến độ thu ngân sách trên địa bàn huyện (thu nội huyện) năm 2024:

Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy cơ bản nhất trí nội dung Báo cáo, giao UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện tập trung triển khai các nhóm giải pháp đề xuất trong Báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2024 trình tại Hội nghị; trong đó cần tập trung triển khai tốt một số nội dung nhiệm vụ sau:

1.1. Rà soát lại toàn bộ các khoản thuế để triển khai các giải pháp đảm bảo thu đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra, nhất là các khoản thuế thu đạt thấp. Tập trung thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trụ sở, nhà văn hóa, điểm trường học, trạm y tế,... không còn nhu cầu sử dụng, nhất là ở khu trung tâm xã, thị trấn để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Khẩn trương đầu tư hoàn thiện hạ tầng, đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức đấu giá đất ở dân cư, nhất là Dự án khu dân cư thôn Thoi xã Dương Hưu và các dự án khu dân cư ở thị trấn Tây Yên Tử (tổ chức đấu giá thu được tiền đất trước tháng 9/2024), các dự án đất ở dân cư còn lại phân đấu hoàn thành tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch năm 2024.

1.2. Hoàn thành kiểm tra để ban hành văn bản chỉ rõ nguyên nhân thất thu thuế ngoài quốc doanh hiện nay đối với doanh nghiệp và cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn huyện; khẩn trương triển khai ngay giải pháp quản lý nhà nước, biện pháp hành chính phù hợp theo quy định để doanh nghiệp và cơ sở chế biến lâm sản chấp hành nghĩa vụ nộp thuế tại huyện. Đối với các doanh nghiệp và cơ sở chế biến lâm sản không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế (dấu hiệu lách luật trốn thuế, gian lận thuế, cố tình nợ đọng thuế,...) và chưa đủ điều kiện để tổ chức sản xuất, chế biến và kinh doanh lâm sản thì cần xem xét có thể cho tạm dừng hoạt động theo quy định để cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm (nếu có). Đồng thời, tiếp tục có hình thức tuyên truyền phù hợp để các cơ sở băm dăm gỗ, bóc gỗ ván trên địa bàn huyện chấp hành kê khai mã số thuế, chấp hành pháp luật nộp thuế ngoài quốc doanh tại huyện (đảm bảo hoàn thành thu thuế ngoài quốc doanh theo kế hoạch năm 2024).

1.3. Thành lập Tổ công tác kiểm tra đối với 17 xã, thị trấn về công tác quản lý kinh phí, đặc biệt là việc thu, nộp và sử dụng kinh phí từ các nguồn thu tại xã,

thị trấn, kịp thời phát hiện để hướng dẫn khắc phục sai phạm (*nếu có*) về công tác quản lý tài chính, báo cáo kết quả với Thường trực Huyện ủy tháng 6/2024.

2. Về công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

Cơ bản nhất trí nội dung Báo cáo đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 28/4/2021 của BTV Huyện ủy về lãnh đạo công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, do UBND huyện trình tại Hội nghị. BTV Huyện ủy giao UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện tiếp thu các ý kiến thảo luận, kết luận tại Hội nghị để hoàn thiện, ban hành Báo cáo theo quy định; trong đó cần triển khai tốt một số nội dung nhiệm vụ sau:

2.1. Tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện hoàn thành vượt mục tiêu Chỉ thị số 07-CT/HU của BTV Huyện ủy đề ra, gắn với thực hiện các nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo đã kết luận tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy ngày 21/8/2023 về nâng cao chất lượng giáo dục của Sơn Động, tạo được sự chuyển biến hướng đến năm 2024 thay đổi thứ hạng xếp loại chất lượng giáo dục của huyện.

2.2. Xây dựng kế hoạch đề ra nhóm giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế trong 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/HU của BTV Huyện ủy, Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 13/10/2023 của UBND huyện, gắn với thực hiện nghiêm việc khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại buổi làm việc giữa BTV Huyện ủy với Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.3. Khẩn trương hoàn thành việc kiện toàn cán bộ quản lý các trường thuộc huyện quản lý trong năm học 2023-2024 đảm bảo đúng quy trình quy định, bám sát định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục toàn huyện theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy (*trong đó cần ưu tiên lựa chọn, bố trí được cán bộ quản lý giáo dục có nhiều thành tích nổi bật, vượt trội trong quá trình công tác*). Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên khối trung học cơ sở, nhất là đội ngũ giáo viên giỏi và giáo viên cốt cán. Nghiên cứu, đề xuất ban hành Quy định lượng hóa tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên, phục vụ công tác quản lý, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ quản lý và giáo viên trên địa bàn huyện năm học 2024 - 2025 và thời gian tới (*trình BTV Huyện ủy tháng 7/2024*).

2.4. Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mỗi cha mẹ học sinh, duy trì tương tác giữa phụ huynh - học sinh - giáo viên nâng cao hiệu quả môi trường giáo dục giữa gia đình - nhà trường - xã hội. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng thực hành xã hội, định hướng để khơi dậy khát vọng, hoài bão và tinh thần vươn lên của mỗi học sinh.

2.5. Triển khai giải pháp để tập trung bố trí nguồn lực xây dựng trường chuẩn quốc gia trong thời gian tới đảm bảo phù hợp với điều kiện của huyện, trong đó ưu tiên nguồn lực cho các trường thực hiện đánh giá lại, nâng hạng và trường dự kiến đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2024 - 2025.

2.6. Về Dự án xây dựng mới Trường THCS Vĩnh An yêu cầu phê duyệt được dự án, tổ chức đấu thầu lựa chọn được đơn vị thi công và khởi công xây dựng trong năm 2024.

3. Về công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động

BTV Huyện ủy cơ bản nhất trí Báo cáo trình tại Hội nghị, giao UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình số 18-CTr/HU ngày 27/7/2021 của BTV Huyện ủy về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Trong đó cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: (1) Triển khai các giải pháp cụ thể, phù hợp và có hiệu quả thiết thực, chú trọng giải pháp giáo dục hướng nghiệp, nâng cao ý thức, tác phong công nghiệp cho người lao động, hình thức đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động theo nhu cầu của doanh nghiệp. (2) Quá trình thực hiện gắn với các chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm thuộc các trương trình mục tiêu quốc gia và chủ trương xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, định hướng các sản phẩm nông lâm chủ lực của huyện, việc chuyển đổi số. (3) Tiếp cận các thị trường lao động trong nước; tăng số lượng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, nhất là các nước phát triển cho thu nhập cao. Làm việc với các công ty, doanh nghiệp lớn để thống nhất liên kết chương trình phối hợp đào tạo lao động cung ứng cho doanh nghiệp, công tác phối hợp đào tạo nghề và hành nghề, thực sự sát với nhu cầu lao động thực tế của doanh nghiệp.

4. Về số hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà dột nát, nhà tạm nhưng chưa đủ điều kiện về đất đai để hỗ trợ xây dựng nhà ở năm 2024

4.1. BTV Huyện ủy giao UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện: (1) Đối với các trường hợp hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở (*ngoài dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ*) nhưng chưa đủ điều kiện về đất đai, cần phân tích rõ từng trường hợp cụ thể để có lộ trình hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. (2) Trường hợp nhà đang ở bị xuống cấp nghiêm trọng, chỉ đạo UBND xã, thị trấn chủ trì, phối hợp để vận động nguồn lực hỗ trợ sửa chữa nâng cấp ngay (*phải tuyệt đối đảm bảo an toàn về tính mạng của người dân*).

4.2. Về số hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà dột nát, nhà tạm đủ điều kiện hỗ trợ năm 2024, giao Ủy ban MTTQ huyện: (1) Thông báo các cơ quan, đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân thực hiện cam kết chuyển nộp kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát như đã cam kết. (2) Phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thành việc phê duyệt từng dự án (*1 hộ thành 1 dự án hỗ trợ nhà ở*), để khởi công, thi công và giải ngân các dự án sửa chữa hoặc xây mới nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở theo kế hoạch năm 2024.

5. Về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ

5.1. Tiến độ xử lý vi phạm đất đai theo Chỉ thị số 19-CT/TU và Kết luận 120-KL/TU của BTV Tỉnh ủy, xử lý vi phạm đất đai phát sinh; công tác giải phóng mặt bằng:

- BTV Huyện ủy giao UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện: (1) Tổ chức hội nghị làm việc với Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã, thị trấn để kiểm điểm, đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các vi phạm về đất đai theo Chỉ thị số 19-CT/TU và Kết luận 120-KL/TU của BTV Tỉnh ủy (*tổ*

chức Hội nghị xong trước 10/5/2024). (2) Hằng tuần, tổ chức giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện cần phải kiểm đếm tiến độ thực hiện đối với từng xã, thị trấn; tiến hành phê bình, chấn chỉnh các địa phương thực hiện không đảm bảo tiến độ; xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân chưa quyết liệt, thực hiện nhiệm vụ không có chuyển biến, không đảm bảo tiến độ; chủ động báo cáo đề xuất các giải pháp chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ xử lý vi phạm đất đai theo chỉ đạo của UBND tỉnh. (3) Đối với các trường hợp vi phạm mới phát sinh, yêu cầu phải lập hồ sơ xử lý vụ việc thật nghiêm, tuyệt đối không để vi phạm mới phát sinh mà không được xử lý kịp thời, không để xảy ra việc bao che hợp thức hóa sai phạm về đất đai. (4) Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án đảm bảo đồng bộ, khớp tiến độ và khối lượng của từng dự án (*trong tháng 5/2024 có báo cáo đánh giá 02 tháng cao điểm giải phóng mặt bằng*). Đặc biệt, cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải tỏa mặt bằng phục vụ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính thị trấn An Châu, định kỳ kiểm đếm hằng tuần để chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc gặp phải trong quá trình thi công dự án.

- *Giao UBKT Huyện ủy*: Phối hợp với UBND huyện kịp thời phát hiện, tham mưu kiểm tra dấu hiệu vi phạm để xử lý, đề xuất xử lý thật nghiêm trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện.

5.2. Tiến độ thực hiện các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ sở, chương trình mục tiêu Quốc gia 2024

BTV Huyện ủy giao UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện: (1) Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, nhất là các dự án chuyển tiếp, dự án sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, vốn đầu tư công và các dự án duy tu, bảo dưỡng. (2) Các công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư, cần đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đồng thời có giải pháp triển khai thi công trước các khu vực, các tuyến không liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất. (3) Rà soát các dự án nếu trong dự toán đầu tư có sử dụng vật liệu (*từ Mỏ đá ở thôn Đông xã An Lạc*) cần khẩn trương có biện pháp chỉ đạo tháo gỡ để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án. (4) Yêu cầu cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư, đơn vị thi công tích cực tham mưu, rà soát, kịp thời báo cáo đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, công trình (*đối với vướng mắc vượt quá thẩm quyền của huyện, chủ động báo cáo đề xuất với Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy để xin chủ trương của tỉnh*), tránh để tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, làm chậm tiến độ giải ngân các dự án, công trình năm 2024.

5.3. Về tiến độ thu hồi đất các loại rừng bị lấn chiếm và công tác quản lý bảo vệ rừng

- BTV Huyện ủy giao UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện: (1) Chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã (*trực tiếp Chủ tịch UBND*) phải khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm việc thiết lập hồ sơ hiện trạng các lô rừng sản xuất giáp ranh với rừng tự nhiên thời điểm trước, trong và ngay sau khai thác rừng kinh tế; (2) Khắc phục triệt để tình trạng lấn chiếm rừng tự nhiên giáp ranh khi khai thác rừng kinh tế; (3) Quyết liệt triển khai các biện pháp hỗ trợ trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn, nghiên

cứu đề xuất bằng văn bản với tỉnh cho liên kết nhóm hộ đủ điều kiện tiếp cận được nguồn kinh phí hỗ trợ theo nghị quyết của HĐND tỉnh (*xong trước 15/5/2024*).

- Giao Hạt Kiểm lâm huyện: (1) Tham mưu theo dõi, tổng hợp, giám sát chặt chẽ việc khai thác các lô rừng sản xuất giáp ranh với rừng tự nhiên, báo cáo từng tháng đối với từng xã, thị trấn (*số lô rừng sản xuất giáp ranh với rừng tự nhiên đã khai thác, việc thiết lập hồ sơ hiện trạng trước, trong và ngay sau khi khai thác trong tháng*), báo cáo đề xuất với Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy hằng tháng. (2) Tích cực tham mưu đơn đốc thu hồi và quản lý tốt diện tích rừng bị lấn chiếm sau thu hồi, tránh để tái lấn chiếm.

5.4. Về công tác giải quyết đơn thư

Giao UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện: (1) Tiếp tục chỉ đạo xử lý đơn thư trên địa bàn huyện đảm bảo tỷ lệ giải quyết đơn theo yêu cầu của tỉnh, đặc biệt lưu ý giải quyết các đơn thư quá hạn, đơn do tỉnh chuyển về, đơn đông người. (2) Quá trình giải quyết đơn phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, hạn chế đơn thư khiếu nại, đơn gửi vượt cấp. (3) Kiên quyết xem xét trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân giao nhiệm vụ giải quyết đơn thư không có chuyển biến tích cực. (4) Đẩy nhanh tiến độ thanh tra Dự án công trình xây dựng hạ tầng khu dân cư thôn Thoi xã Dương Hưu và Dự án đường tránh khu trung tâm xã Dương Hưu; việc bồi thường giải phóng mặt bằng, chia tách thửa đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực đất nằm trong quy hoạch dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử.

6. BTV Huyện ủy cơ bản nhất trí thông qua

6.1. Báo cáo đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 05/5/2021 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao năng lực công tác y tế dự phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trong đó giao UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện: (1) Đánh giá lại chất lượng đội ngũ y tế tuyến cơ sở để có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ y tế giữa các xã, huyện với xã cho phù hợp; (2) Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế dự phòng để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân; (3) Tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm để tự phòng bệnh của các tầng lớp nhân dân; (4) Thực hiện kế hoạch bàn giao, tiếp nhận Trung tâm Y tế về huyện quản lý theo quy định. (5) Nghiên cứu, xem xét diện tích đất Trạm Y tế xã Thanh Luận, xã Tuấn Đạo hẹp, vị trí không phù hợp.

6.2. Về kết quả sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lục Ngạn, huyện Sơn Động để thành lập thị xã Chũ, huyện Lục Ngạn) mới và huyện Sơn Động (Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 24/4/2024): Giao UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện hoàn thiện văn bản trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện theo quy định.

6.3. Về nội dung trình tại kỳ họp thứ 14 (kỳ chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 19/4/2024 của UBND huyện): Giao UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo chuẩn bị đảm bảo

chất lượng các nội dung đề trình HĐND huyện theo đúng quy định.

6.4. Về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 huyện Sơn Động theo kiến nghị của Sở Tài chính (Tờ trình số 163/TTr-UBND ngày 22/4/2024 của UBND huyện). Giao UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện hoàn thiện văn bản trình HĐND huyện theo quy định.

6.5. Báo cáo tình hình chỉ đạo cơ sở tháng 4/2024 của các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Huyện ủy viên; giải quyết kiến nghị, đề xuất, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy theo dõi, tổng hợp kết quả đi dự, chỉ đạo cơ sở của các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Huyện ủy viên theo quy định. Tham mưu văn bản chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thống nhất triển khai các cuộc vận động ủng hộ tránh chùng chéo (một người chỉ vận động đóng góp một nơi). Tham mưu văn bản giao UBND huyện chỉ đạo nghiên cứu, xem xét, báo cáo đề xuất phương án giải quyết với Thường trực Huyện ủy trước ngày 15/5/2024: (1) Đề nghị đầu tư sửa chữa nâng cấp đập tràn Khe Dún xã Long Sơn; (2) Đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Công an xã Hữu Sản; (3) Đề nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân xã Vĩnh An sau dôn điền đổi thửa từ năm 2005; (4) Đề nghị cấp kinh phí đầu tư công trình phụ trợ Nhà văn hóa thôn Tân Hiệp xã Đại Sơn.

6.6. Về điều chỉnh phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và phân công trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành huyện phụ trách cơ sở (Tờ trình số 33-TTr/BTCHU ngày 23/4/2024 của Ban Tổ chức Huyện ủy): Giao Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy ký văn bản triển khai thực hiện.

6.7. Phân công đồng chí Giáp Trung Kiên, Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị trấn An Châu phụ trách, điều hành hoạt động của UBND thị trấn An Châu. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu triển khai theo quy định.

6.8. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chỉ đạo:

- UBKT Huyện ủy và Đoàn kiểm tra, Đoàn giám sát của BTV Huyện ủy hoàn thiện các văn bản theo quy định: (1) Kiểm tra chấp hành đối với Đảng ủy, đồng chí Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn; (2) Kiểm tra đối với đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; (3) Giám sát việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với Chi bộ, đồng chí Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sơn Động.

- Giao UBKT Huyện ủy: Tham mưu quy trình điều chỉnh đối tượng kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 và Kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021 của BTV Tỉnh ủy đối với Đảng ủy xã Yên Định cho phù hợp thực tế công tác cán bộ hiện nay (Kế hoạch số 153-KH/HU ngày 19/12/2023 của BTV Huyện ủy).

6.9. Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu: (1) Thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ để triển khai công tác đảng viên theo hướng dẫn (Tờ trình số 32-TTr/BTCHU ngày 19/4/2024 của Ban Tổ chức Huyện ủy); chủ động tham mưu giải pháp nâng tỷ lệ kết

nap đảng viên là học sinh bậc trung học phổ thông trên địa bàn huyện thời gian tới.

7. Về thực hiện kết luận chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy. Giao UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện khẩn trương xây dựng, triển khai Kế hoạch quản lý và xử lý toàn bộ diện tích đất trụ sở, nhà văn hóa, trạm y tế, điểm trường học, sân vận động,... ở các thôn, tổ dân phố sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã (*không để lán, chiếm trái phép, sử dụng sai mục đích theo Kết luận số 600-KL/HU ngày 22/3/2024 của BTV Huyện ủy*).

8. Văn phòng Huyện ủy:

- Tham mưu ban hành Chương trình công tác tháng 5/2024 của Huyện ủy.
- Theo dõi việc chấp hành thực hiện Kết luận này, tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy để chỉ đạo, báo cáo đề xuất với BTV Huyện ủy tháng 5/2024.

Nơi nhận:

- BTV Tỉnh ủy (*báo cáo*),
- Đ/c Lê Ô Pích - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (*báo cáo*),
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn,
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Đỗ Văn Cầm